

## ตัวชี้วัดที่ 1.3

### ร้อยละของผู้กระทำผิดที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดี

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>หมายถึง จำนวนคดีควบคุมและสอดส่องทุกภารกิจ (คุมประพฤติผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน และพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ) ซึ่งเป็นคดีรับใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 และเสร็จสิ้นไปในปีงบประมาณ 2556 ที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดี เทียบกับจำนวนคดีที่เสร็จสิ้นไปทั้งหมดในปีงบประมาณ 2556</p> <p><u>คดีพ้นคุมประพฤติด้วยดี</u> หมายถึง คดีที่ผู้กระทำผิดเข้ารับการคุมความประพฤติและการคุมประพฤติเสร็จสิ้นไปตามกระบวนการปกติ โดยผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือได้รับการพระราชทานอภัยโทษ</p> <p><u>คดีที่เสร็จสิ้นไป</u> หมายถึง จำนวนคดีควบคุมและสอดส่อง (ผู้ใหญ่ เด็ก และพัก/ลด) ที่รับใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 และเสร็จสิ้นไปในปีงบประมาณ 2556 ทั้งหมด (ปฏิบัติตามเงื่อนไข + ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ + ถูกจำคุก/ถูกจับใหม่เพราะทำผิดในระหว่างคุมฯ + เจตนาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข)</p>
สูตรการคำนวณ	$\frac{\text{จำนวนคดีควบคุมและสอดส่อง (ผู้ใหญ่ เด็ก และพัก/ลด) ที่รับใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 และเสร็จสิ้นไปในปีงบประมาณ 2556 ที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดี} \times 100}{\text{จำนวนคดีควบคุมและสอดส่อง (ผู้ใหญ่ เด็ก และพัก/ลด) ที่รับใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 และเสร็จสิ้นไปในปีงบประมาณ 2556 ทั้งหมด}}$
หน่วยวัด	ร้อยละ
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโปรแกรมประมวลผลจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จำแนกเป็นรายเดือน และแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"><li>- สำนักงานคุมประพฤติฯ บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศในส่วนข้อมูลการส่งรายงานและสิ้นสุดคดี เฉพาะคดีที่พ้นการคุมความประพฤติทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เป็นปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโปรแกรมประมวลผลจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ</li><li>- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ และสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</li></ul>
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล	สำนักงานคุมประพฤติ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้กำหนดเป้าหมาย	อธิบดีกรมคุมประพฤติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-4892 , 0-2141-4886
ข้อมูลปีฐาน (ปีงบประมาณ 2555)	
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2556)	


คำอธิบายการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติตามตัวชี้วัด  
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/สาขา/ประจำศาล  
ประจำปีงบประมาณ 2556

**ตัวชี้วัด 1.3** ร้อยละของผู้กระทำผิดที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดี

การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศตามตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดี มีดังนี้


1. บันทึกข้อมูลงานสอดส่องทุกภารกิจในส่วนของtab “การส่งรายงาน” >>หัวข้อ “เหตุของการรายงาน” หรือ ความเห็นพนักงานคุมประพฤติ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

จากรูปที่ 1 เลือกความเห็นพนักงานคุมประพฤติในช่อง “เหตุของการรายงาน” และคลิกที่ปุ่ม  ซึ่งแนวทางการลงข้อมูลในกรณีต่างๆ ในส่วนของการพ้นคุมประพฤติ ให้ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศตามข้อ 3

2. บันทึกข้อมูลในส่วนของtab “การสิ้นสุดคดี” >>หัวข้อ “เกี่ยวกับการสิ้นสุดคดี” หรือ ความเห็นพนักงานคุมประพฤติ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

จากรูปที่ 2 เลือก “สาเหตุการสิ้นสุดคดี” ให้สอดคล้องกับ “ความเห็นพนักงานคุมประพฤติ” ในข้อ 1 และคลิกที่ปุ่ม 

3. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติในกรณีต่างๆ ของการพ้นคุมประพฤติ มีดังนี้

กรณี	การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมฯ		หมายเหตุ
	ความเห็น พคป.	การสิ้นสุดคดี	
<u>กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข</u> 1. การพ้นคุมประพฤติด้วยดี	พ้นคุมความประพฤติด้วยดี	ปฏิบัติตามเงื่อนไข	
<u>กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข</u> ได้แก่การผิดเงื่อนไขในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. ไม่มารับทราบเงื่อนไข  2. ไม่มารายงานตัว  3. มารายงานตัวบางครั้ง หรือมารายงานตัวไม่ครบ  4. มาทำงานบริการสังคมไม่ครบ  5. ผิดเงื่อนไขการรายงานตัว และทำงานบริการสังคมไม่ครบ	ผิดเงื่อนไขอื่นๆ  ผิดเงื่อนไขไม่มารายงานตัวเลย  ผิดเงื่อนไขมารายงานตัว แต่ไม่ครบตามเงื่อนไข  ผิดเงื่อนไขไม่มาทำงานบริการสังคม หรือมาทำแต่ไม่ครบ  ผิดเงื่อนไขอื่นๆ	มีเจตนาผิดเงื่อนไข  มีเจตนาผิดเงื่อนไข  มีเจตนาผิดเงื่อนไข  มีเจตนาผิดเงื่อนไข  มีเจตนาผิดเงื่อนไข	เนื่องจากความเห็น พคป. ไม่มีกรณีไม่มารับทราบเงื่อนไขให้ จึงใส่เป็น “ผิดเงื่อนไขอื่นๆ”              เนื่องจากความเห็น พคป. ไม่มีกรณีผิดเงื่อนไขทั้งการรายงานตัวและทำ CS จึงให้ใส่เป็น “ผิดเงื่อนไขอื่นๆ”
<u>กรณีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลง</u> ได้แก่กรณีต่างๆ ดังนี้ 1. เจ็บป่วย พิการ ร้ายแรง  2. เข้ารับการบำบัดโดยไม่มีกำหนดออกจากโรงพยาบาล	พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงอื่นๆ  พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	เจ็บป่วย พิการ ร้ายแรง  อื่นๆ ระบุ	ให้ระบุในหมายเหตุ

กรณี	การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมฯ		หมายเหตุ
	ความเห็น พคป.	การสิ้นสุดคดี	
3. ถูกจับคดีใหม่และศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมีระยะเวลายาวนานกว่าการคุมความประพฤติ	พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ถูกจับคดีใหม่	
4. ถูกจับคดีใหม่และมีโทษจำคุก และมีการบวกโทษในคดีคุมประพฤติอยู่ด้วย	พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ถูกจับคดีใหม่	
5. ไปศึกษาต่างประเทศและมีระยะเวลายาวนานกว่าการคุมความประพฤติ	พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ไปต่างประเทศ	
6. จำคุกในคดีก่อนที่จะคุมความประพฤติและมีระยะเวลายาวนานกว่าการคุมความประพฤติ	พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	จำคุก	
<u>กรณีอื่นๆ</u> ได้แก่กรณีต่างๆ ดังนี้			
1. ตาย	พฤติการณ์เปลี่ยนแปลง(ตาย)	ยุติการคุมประพฤติ (ตาย)	
2. ศาลไม่ได้สั่งคุม	-	ศาลไม่ได้สั่งคุม	พคป.ไม่ต้องส่งรายงานให้ดำเนินการจัดเก็บสำนวนอย่างเดียว
3. ได้รับการอภัยโทษ	-	ได้รับการอภัยโทษ	พคป.ไม่ต้องส่งรายงานให้ดำเนินการจัดเก็บสำนวนอย่างเดียว
4. โอนคดีแบบเบ็ดเสร็จ	-	ส่งให้สำนักงานคุมประพฤติอื่นทำการแทนแบบเบ็ดเสร็จ	พคป.ไม่ต้องส่งรายงานให้ดำเนินการจัดเก็บสำนวนอย่างเดียว

และหากสำนักงานคุมประพฤติที่ไม่แน่ใจในการลงข้อมูลในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่แสดงในตารางให้ประสานสอบถามมายัง สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ กลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง โทร 0 2141 4886, 0 2141 4888